



# การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี



วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแนวทางการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงาน “อบต.น่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี” ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของ “โครงการเสริมสร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสู่เมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน” โดยมี นายสมชาย ตูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ผู้แทนศูนย์อนามัย สำนักสุขภาพอาหารและน้ำ และกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย

**สรุปประเด็นสำคัญ** จากการระดมความคิดเห็น ได้แก่

๑. ขอบเขตการดำเนินงาน “อบต.น่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี” หมายถึง อบต. ที่มี ๔ คุณลักษณะของ อบต. น่าอยู่ ได้แก่ ๑) รัฐสถานการณ์ รู้กฎหมายสาธารณสุขและการอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ๒) มีการดำเนินงาน EHA หรือออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ๓) ดำเนินกิจกรรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง (Active Community) และ ๔) มุ่งพัฒนาสู่อบต.น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสามารถดำเนินงานให้ชุมชนท้องถิ่นสะอาด ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงสิ่งแวดล้อมและประชาชนมีความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สามารถปกป้องตนเองและชุมชนได้อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมเสนอแนะ ให้กำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจน

เนื่องจากขอบเขตของคำว่า “น่าอยู่” กว้างมาก เสนอให้ใช้คำว่า “สิ่งแวดล้อมน่าอยู่”

๒. ให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายทุกระดับ เพื่อสนับสนุน อบต. ให้มีศักยภาพในการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งภาครัฐ และประชาสังคม และ อสม. ทสม. อาสาสมัครรักษาดูโลก กลไกกองทุนสุขภาพตำบลและเนื่องจาก อบต. เป็นนิติบุคคล การทำ MOU โดยตรงกับ อบต. เป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้ดี

๓. ใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือการวางแผน จะช่วยให้ขับเคลื่อนงานได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ในระดับท้องถิ่นชุมชน

๔. เสนอให้จัดทำตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับ อบต. ให้มีความท้าทายมากขึ้น และมีแนวทางตามมาตรฐานให้ อบต. สามารถใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตามกฎหมายและหลักวิชาการ จัดระดับคะแนนให้มีความละเอียด และจำแนกคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมได้

๕. การส่งเสริมการพัฒนายกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการมอบเกียรติบัตร ให้กับ อบต. ที่สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์ ยังคงมีความสำคัญและแสดงถึงการเห็นคุณค่าของการทำงานระดับพื้นที่ นอกจากนี้ หากสามารถจัดสรรเงินรางวัลสนับสนุนได้ด้วย จะช่วยสร้างแรงจูงใจได้มากขึ้นด้วย

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จะนำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการและกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง

